

UBND THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 209 /PGDDT-GDTH

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 03 năm 2021

V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh  
giá học sinh tiểu học giữa học  
kỳ II năm học 2020-2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học.

Căn cứ công văn số 1869/SGDDT-GDTH ngày 26/10/2020 về việc hướng  
dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học giữa học kỳ năm học 2020-2021;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Tiểu học tổ chức kiểm tra  
và đánh giá học sinh giữa học kỳ II như sau:

### **1. Thời gian**

Thực hiện vào các tiết kiểm tra giữa học kỳ II trong phân phối chương trình  
của môn Tiếng Việt, Toán khối 4, khối 5.

### **2. Nội dung**

Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát  
triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

-Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kỹ năng đã học;

-Mức 2: Hiểu kiến thức, kỹ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức  
theo cách hiểu của cá nhân;

-Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề  
quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

-Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề  
mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.  
Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không  
cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài  
kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

### **3. Hình thức tổ chức**

Thành lập Hội đồng ra đề, coi và chấm kiểm tra (Hiệu trưởng là trưởng ban,  
chịu trách nhiệm duyệt, tổ chức in, bảo mật đề và đáp án trước giờ kiểm tra).

Tổ chức coi kiểm tra nghiêm túc (không làm việc riêng hoặc tụ tập nói chuyện  
riêng, đảm bảo đúng giờ làm bài theo quy định của Hội đồng).

**Lưu ý:** Sau khi kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng Việt, Toán khối 4 và 5,  
tổ chức cho giáo viên chấm chung tại trường, đồng thời thực hiện đánh giá tất  
cả học sinh từ khối 1 đến khối 5, ghi vào Bảng tổng hợp đánh giá giữa học kỳ II.



Thời gian nộp thống kê chất lượng giữa học kì II trước ngày 20/04/2021 bằng văn bản và địa chỉ Email: [phannguyenhongthuy@tptdm.edu.vn](mailto:phannguyenhongthuy@tptdm.edu.vn)

Phòng giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trên, nộp biểu mẫu thống kê đúng thời gian quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**



*Nguyễn Văn Chết*

